

# Hợp mặt ch<sup>o</sup> đ<sup>o</sup> minh bạch: C<sup>o</sup>n hợp tác và sáng tạo hơn nữa

Ninh Bình, ngày 12-13, tháng 6 năm 2014, đại diện c<sup>o</sup>a 17 t<sup>o</sup> chức xã hội dân sự hoạt động tích cực trong lĩnh vực minh bạch, trách nhiệm gi<sup>o</sup>i trình và qu<sup>o</sup>n trị hiệu qu<sup>o</sup> đã tham dự cuộc hợp mặt đ<sup>o</sup>u tiên v<sup>o</sup> Ch<sup>o</sup> đ<sup>o</sup> Minh bạch.

Chương trình do t<sup>o</sup> chức Hướng tới Minh bạch (TT) kh<sup>o</sup>i xướng với mục đích chia s<sup>o</sup>, học h<sup>o</sup>i và th<sup>o</sup>o luận v<sup>o</sup> hành động tập th<sup>o</sup> đ<sup>o</sup> tạo ra các tác động xã hội mạnh mẽ hơn.

Lãnh đạo và đại diện c<sup>o</sup>a 17 t<sup>o</sup> chức đ<sup>o</sup>u đ<sup>o</sup>ng tình rằng c<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>ng c<sup>o</sup> m<sup>o</sup>i quan hệ tương h<sup>o</sup> giữa các t<sup>o</sup> chức xã hội dân sự và giới truy<sup>o</sup>n thông. Các t<sup>o</sup> chức xã hội dân sự c<sup>o</sup>n s<sup>o</sup> dụng truy<sup>o</sup>n thông đ<sup>o</sup> ti<sup>o</sup>p cận, xây dựng ni<sup>o</sup>m tin và kêu gọi sự tham gia c<sup>o</sup>a người dân t<sup>o</sup>t hơn.

**“Các t<sup>o</sup> chức xã hội dân sự n<sup>o</sup>m trong tay bằng chứng cơ s<sup>o</sup>, đó là n<sup>o</sup>n t<sup>o</sup>ng vững ch<sup>o</sup>c đ<sup>o</sup> chúng tôi đưa tin. Chính ph<sup>o</sup> có th<sup>o</sup> bác b<sup>o</sup> lập luận c<sup>o</sup>a truy<sup>o</sup>n thông khi không có bằng chứng đ<sup>o</sup> mạnh. Nhưng không một nhà hoạch định chính sách nào có th<sup>o</sup> ph<sup>o</sup>t lồ ti<sup>o</sup>ng nói c<sup>o</sup>a người dân, những người chịu tác động nhi<sup>o</sup>u nh<sup>o</sup>t b<sup>o</sup>i chính sách”**

– Ông Phan Lợi, Ch<sup>o</sup> tịch Hội đ<sup>o</sup>ng Khoa học, Trung tâm Truy<sup>o</sup>n thông Giáo dục Cộng đ<sup>o</sup>ng – MEC



*Ông Phan Lợi (trước) đ<sup>o</sup> cao m<sup>o</sup>i quan hệ giữa các t<sup>o</sup> chức xã hội dân sự và giới truy<sup>o</sup>n thông*

Khi th<sup>o</sup>o luận v<sup>o</sup> các nghiên cứu khoa học như là công cụ đ<sup>o</sup> vận động chính sách, h<sup>o</sup>u h<sup>o</sup>t người tham dự đ<sup>o</sup>u đ<sup>o</sup>ng tình với quan đi<sup>o</sup>m này. Dữ liệu từ nghiên cứu chính là những bằng chứng ch<sup>o</sup>c ch<sup>o</sup>n, với đi<sup>o</sup>u kiện người làm nghiên cứu ph<sup>o</sup>i ti<sup>o</sup>p cận sáng tạo nhằm gây <sup>o</sup>nh hư<sup>o</sup>ng t<sup>o</sup>t hơn tới các c<sup>o</sup>p ra quy<sup>o</sup>t định. Bên cạnh đó, “văn hóa tranh luận” cũng là v<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup> đáng bàn.

**“<sup>o</sup> Việt Nam, các nhà nghiên cứu v<sup>o</sup>n chưa c<sup>o</sup>i m<sup>o</sup> với ph<sup>o</sup>n biện và tranh luận xã hội v<sup>o</sup> s<sup>o</sup>n ph<sup>o</sup>m c<sup>o</sup>a họ. N<sup>o</sup>u chúng ta mu<sup>o</sup>n có những s<sup>o</sup>n ph<sup>o</sup>m nghiên cứu t<sup>o</sup>t hơn, “văn hóa” này c<sup>o</sup>n ph<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup>c thay đ<sup>o</sup>i”.**



Thanh niên là đối tượng dễ bị tổn thương bởi các những nhiễu loạn vô hình nhưng có khả năng gây ra hậu quả hữu hình. Câu chuyện về một công nhân phải đối mặt với sự tụt dốc và gặp khó khăn khi tìm việc do bạn trẻ này trước đó đã tham gia một chiến dịch về phòng, chống tham nhũng cho thấy: các tổ chức xã hội dân sự nên đóng vai trò hướng dẫn và bảo vệ khi làm việc với thanh niên.

Cuối cùng, phần trình bày sinh động và sáng kiến **Đổi tác Chính phủ** của người sáng lập TT, bà Nguyễn Thị Kiều Viên, đã nhận được những phản hồi tích cực và ý kiến ủng hộ, cùng rất nhiều ý tưởng về bước đi tiếp theo từ tất cả thành viên tham gia. Các thành viên cũng chia sẻ quan điểm rằng Chính phủ là một sáng kiến cần thiết và rất thích hợp để các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam vận động chính sách nhằm tăng cường sự minh bạch của chính phủ.